



พันธมิตรอาเซียน

นอกจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีการกระชับสัมพันธ์ไมตรี กับกลุ่มประเทศและองค์กรระหว่างประเทศภายนอกอาเซียนด้วย เพื่อความร่วมมือกันในหลายด้าน ทั้งเรื่องการค้าการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น

โดยกลุ่มอาเซียนมีประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย 1 กลุ่มประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป และ 1 องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์กรสหประชาชาติ

ประเทศคู่เจรจา

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในปี พ.ศ.2517 ซึ่งออสเตรเลียให้ความช่วยเหลืออาเซียน ในด้านต่างๆ รวมถึงมีการจัดตั้งเขตการค้าอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement : AANZFTA) ในปี พ.ศ.2551

นิวซีแลนด์

ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ซึ่งความสัมพันธ์ในระยะแรกเป็นแบบประเทศผู้รับและประเทศผู้ให้ โดยมุ่งให้เป็นความสัมพันธ์แบบรอบด้าน มีการร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากลกับอาเซียน การลดและการจัดการภัยพิบัติ การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น

ญี่ปุ่น

เริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 และเป็นประเทศคู่เจรจาในปี พ.ศ.2520 โดยความสัมพันธ์เน้นที่การพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของอาเซียน

แคนาดา

ความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 มีการลงนามความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2524 เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรม

สหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 ในช่วงแรกเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา ต่อมาครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การเมือง ความมั่นคง ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ทั้งยังช่วยเหลือในเรื่องของการรวมตัวของอาเซียน ปัญหาข้ามชาติและการเสริมสร้างประสิทธิภาพของสำนักเลขาธิการอาเซียนอีกด้วย

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

เกาหลีใต้เป็นคู่เจรจาของอาเซียนในปี พ.ศ.2534 โดยมีความร่วมมือกันในการค้า การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ การรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และการต่อต้านการก่อการร้าย

จีน

ความสัมพันธ์กับจีนเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2534 และมีความร่วมมือกันใน 11 สาขาหลัก ได้แก่ เกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุน การพัฒนาลุ่มน้ำโขง การคมนาคมขนส่ง พลังงาน วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

รัสเซีย

รัสเซียเป็นคู่เจรจากับอาเซียนเต็มตัวในปี พ.ศ.2539 โดยความร่วมมือจะเป็นด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเมือง ความมั่นคงเป็นหลัก

อินเดีย

เป็นคู่เจรจากันอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2538 โดยมีการดำเนินความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกันในการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงการร่วมมือด้านความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติด้วย

สหภาพยุโรป

มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 และได้พัฒนาจนเป็นคู่เจรจาอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2520 มีการจัดทำปฏิญญาเริ่มเบริก เพื่อเป็นการดำเนินความสัมพันธ์กันในหลายๆ ด้านทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงด้านการก่อการร้าย เป็นต้น

สหประชาชาติ

มีการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนกับสหประชาชาติ โดยแนวทางการร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน การพัฒนาลุ่มน้ำโขง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

นิทรรศการ "พีพีธ...อาเซียน" ตอนรู้จักอาเซียน 5404 / No. 07